



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๐-๕๖๑๗

โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๕๖๑๘

[www.bungkla.go.th](http://www.bungkla.go.th)

e-mail : ๖๖๗๐๓๐๙@dla.go.th

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ			
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การยกยอกเงินค่าน้ำประปา			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	การจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นเงินสด - เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการ ยกยอกเงินค่าน้ำประปาของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้ามาเป็นของ ตนได้ เนื่องจากมีการออกพื้นที่เก็บค่า น้ำประปาเป็นเงินสดเป็นประจำทุกเดือน	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๒. ชื่องานตามภารกิจ การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online			
๑	การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online - เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการ ยกยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล บุงคล้ามาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยจัดทำเป็นคำสั่งอย่างชัดเจน ๓. มีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน เท่านั้น ๔. มีการนำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางมาปรับใช้ในการวางระบบการควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

**หมายเหตุ :** องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า และเผยแพร่ช่องทางกรรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

- ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
- ทางเว็บไซต์ [www.bungkla.go.th](http://www.bungkla.go.th) หัวขอ “รับเรื่องราร้องเรียนการทุจริต”
- โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๐ ๕๖๑๗ ต่อ ๑๑, ๑๔, ๑๗
- โทรสาร ๐ ๕๖๗๐ ๕๖๑๘